

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên công nhân đang thi công cầu vượt sông Hồng trên tuyến đường bộ ven biển địa phận huyện Tiên Hải và công nhân đang thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A.



(huyện Tiên Hải), các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của UBND hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các nhà đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công trong việc triển khai thi công các công trình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, UBND hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải chủ động tháo gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để sớm bàn

giao cho các nhà thầu, đơn vị thi công theo đúng kế hoạch đề ra; căn cứ mốc tiến độ thi công các dự án mà UBND tỉnh đã thống nhất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát thi công, quản lý chất

lượng cũng như đơn đốc tiến độ thi công công trình. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A cần hoàn thành thi công, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2022 theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh,

GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhì cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải ba cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, sáng ngày 9/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ đang cư trú và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả công tác báo chí, văn học nghệ thuật đạt được trong năm qua. Năm 2021, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19... Các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật đã có nhiều bài viết, tác phẩm định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân một cách sinh động, hiệu quả nhất; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phản ánh những vướng mắc còn tồn tại ở cơ sở và tuyên truyền những mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực. Nỗ lực của những người làm báo và các văn nghệ sĩ tỉnh được khẳng định, ghi nhận với nhiều tác phẩm hay, chất lượng, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, liên hoan khu vực và toàn quốc, được công chúng đón nhận.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật; bày tỏ phần khởi về những thành tựu của tỉnh đạt được trong năm 2021, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2021 có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những

nỗ lực và đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua.

Năm 2022 và giai đoạn tiếp theo, tỉnh sẽ thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ những người làm báo, các văn nghệ sĩ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, cống hiến hết mình cho ngành nghiệp. Trong công tác tuyên truyền, bên cạnh việc tích cực biểu dương những việc tốt,

những kết quả tích cực, các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tìm tòi để có những tác phẩm hay, chất lượng, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại ở cơ sở, tích cực đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành công mới; tiếp tục có những cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã trao giải cho 23 tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí tỉnh năm 2021 (1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích); lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh phát động giải báo chí tỉnh năm 2022.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Cả nước đón 6,1 triệu du khách; doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng

(chinhphu.vn) Đây là tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm 2022 cho ngành du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mở ra triển vọng phục hồi tích cực trong năm 2022.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, trong 9 ngày nghỉ tết (từ ngày 29/1/2022 - 6/2/2022), ngành du lịch đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch; tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng.



Đáng chú ý, trong 9 ngày nghỉ tết, lượng khách du lịch nội địa đã vượt số khách cả tháng 12/2021 (5,2 triệu lượt) và không kém nhiều lượng khách nội địa trong tháng 1/2020 (7,3 triệu lượt) - thời điểm trước dịch bệnh Covid-19. Một số điểm đến có lượng khách tăng đột biến.

Tây Ninh là địa phương đón lượng khách lớn nhất với 595.000 lượt khách, công suất phòng lưu trú khoảng 65%. Bà Rịa - Vũng Tàu đón khoảng 420.000 lượt khách, tổng thu đạt 358 tỷ đồng, công suất khách sạn 3 - 5 sao đạt 97%. Lâm Đồng đón gần 300.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 120.000 lượt khách có lưu trú qua đêm, tăng trên 128,9% so với cùng kỳ năm ngoái, công suất cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 95%. Quảng Ninh đón khoảng 290.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu khoảng 400 tỷ đồng, công suất khách sạn 4 - 5 sao đạt 80 - 90%. Lào Cai đón khoảng 86.000 lượt, trong đó Sa Pa đạt 74.388 lượt khách du lịch.



Ba trung tâm du lịch lớn là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng cũng tưng bừng đón khách. Thành phố Hồ Chí Minh đón 280.000 lượt khách, trong đó khách đến các điểm tham quan 200.000 lượt, tổng thu đạt 3.100 tỷ đồng trong đó doanh thu tại các khu điểm du lịch đạt khoảng 140 tỷ đồng, công suất phòng tại các khách sạn 4 - 5 sao khoảng 40 - 45%.

Trên địa bàn Hà Nội, tại các điểm tham quan du lịch, bảo tàng, công viên được mở cửa với nhiều hoạt động đã thu hút khách du lịch nội địa. Tiêu biểu như: Tân Đà Spa Resort, khu du lịch Ao Vua, vườn thú Hà Nội, điểm làng nghề sinh vật cảnh... Khách du lịch chủ yếu là người dân Thủ đô đi du xuân và khách đến từ một số tỉnh, thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... Ước tính trong 9 ngày tết Nguyên đán, Thủ đô Hà Nội đón khoảng hơn 105.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 22,4%.

Đà Nẵng đón 35.000 lượt khách, tăng 16,71% so với cùng kỳ 2021, trong đó khách lưu trú 25.500 lượt, tăng gần 6 lần so cùng kỳ. Tổng số chuyến bay nội địa đến Đà Nẵng đạt 404 chuyến.

Nghỉ dưỡng biển đảo là một sản phẩm thu hút khách du lịch nội địa dịp nghỉ tết năm nay. Kiên Giang đón 98.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng khoảng 56,3%; riêng Phú Quốc có 79.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 71,3%. Khánh Hòa đón 98.610 lượt khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 524 tỷ đồng. Công suất các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 72,8%, phần khúc cao cấp (4 - 5 sao) gần như "cháy phòng".



Hơn 62.600 suất quà trao tặng người nghèo trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022



Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen trao quà tết cho người nghèo.

Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các ban, ngành chức năng, các tổ chức thành viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, vận động và giới thiệu các doanh

nh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức thiết thực.

Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các

tổ chức thành viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham và tặng 62.618 suất quà, trị giá trên 26,6 tỷ đồng. Trong đó, trích ngân

sách tỉnh tặng 13.000 suất quà, trị giá 6,5 tỷ đồng; trích từ quỹ "Vì người nghèo" các cấp tặng 9.544 suất quà, trị giá trên 4,6 tỷ đồng; các tổ chức thành viên của Mặt trận đã trích quỹ hội và vận động các doanh nghiệp tặng 15.457 suất quà cho hội viên, đoàn viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 2.265 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 936 triệu đồng; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện tặng 5.939 suất quà, trị giá trên 2,9 tỷ đồng.

Việc tổ chức tặng quà cho người nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

TIẾN ĐẠT

TRAO GẦN 400...

(Tiếp theo trang 1)

Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình, từng thanh niên, đồng thời động viên thanh niên và gia đình khắc phục khó khăn, tiễn con em lên đường thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Cùng thời gian này, các đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS các huyện, thành phố cũng trao gần 400 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân; trong đó, hai huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy phối hợp với các doanh nghiệp và hội chữ thập đỏ trao hơn 100 suất.

Như vậy, ngoài số tiền 2 triệu đồng của UBND tỉnh trao tặng thì các địa phương từ huyện đến xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố đều trích quỹ hỗ trợ gia đình và động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.